

ที่ อด ๐๐๒๓.๓/ว

๑๑๕๕



ศาลากลางจังหวัดอุดรดิตถ์

ถนนประขานิมิตร อด ๕๓๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง”  
(Learning Ecosystem and Citizen Quality Development)

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์ และนายกเทศมนตรีเมืองอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๔๔  
ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่าได้กำหนดจัดงานเวทีวิชาการ ในหัวข้อ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” (Learning Ecosystem and Citizen Quality Development) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่กลาง “โซ้ว แอร์ เชื่อมชื่นชม” ระบุธรรมความสำเร็จของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา ระบบนิเวศร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

จังหวัดอุดรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำองค์ความรู้ เครื่องมือ คู่มือการพัฒนา ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาความต้องการของครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษา ไปใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัด เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” (Learning Ecosystem and Citizen Quality Development) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนริชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสานงาน : ธนาภรณ์ เปรมปรี (โทร.) ๐๘๙-๔๓๙๐๙๒๗

  
เปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๕๖

๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง”  
(Learning Ecosystem and Citizen Quality Development)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่ วธ ๑๐๐๒/ว ๑๗๖  
ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่าได้กำหนดจัดงานเวทีวิชาการ ในหัวข้อ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” (Learning Ecosystem and Citizen Quality Development) ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่กลาง “โซ้ว แซร์ เชื่อม ชื่นชม” รูปธรรมความสำเร็จของหน่วยงานองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานส่งเสริมที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบนิเวศร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดต่าง ๆ จำนวนประมาณ ๔๐๐ คน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำองค์ความรู้ เครื่องมือคู่มือการพัฒนาาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาความต้องการของครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และสถาบันการศึกษาไปใช้เพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูในสังกัดเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “ระบบนิเวศการเรียนรู้กับการพัฒนาคุณภาพพลเมือง” (Learning Ecosystem and Citizen Quality Development) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวมารีเยษฐ์ ดามาดี โทร. ๐๖๓ ๕๘๔ ๗๒๓๖

สิ่งที่มาด้วย

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๕๖ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘



[bit.ly/3CXEFUs](https://bit.ly/3CXEFUs)

ลงทะเบียน



[bit.ly/4gPksOC](https://bit.ly/4gPksOC)